

## สรุปกิจกรรม “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)”

วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)” และคณาจารย์ทุกคณะสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

### ประโยชน์ของการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)

1. คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. คณาจารย์มีความสามารถสร้างรายวิชาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
3. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอน และผู้เรียน

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)” ได้จัด 2 ครั้ง ได้แก่

#### ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

13.00 – 14.00 น.. แนะนำกิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)” โดย อาจารย์มัลลิกา ทวาศิริ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์ชฎารัฐ ขวัญนาค

สรุปประเด็นสำคัญ อาจารย์มัลลิกา ทวาศิริ ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ คณาจารย์วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ต้องการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอน และผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และจะมีการจัดฝึกอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2556

13.00 – 16.00. จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)” บรรยายหัวข้อ “ทำไมต้อง (E-learning)” โดย นายศึกษา อุ๋นเจริญ อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุ  
บัณฑิต

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์มัลลิกา ทวาศิริ,อาจารย์ชฎารัฐ ขวัญนาค

สรุปประเด็นสำคัญ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์(E-learning)” ทักษะ  
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีการปรับ  
ความรู้พื้นฐานให้กับอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะ และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือการ  
เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)” ขึ้น เพื่อให้อาจารย์วิทยาลัยพิษณุ  
บัณฑิต ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ต้องการ

## ประมวลภาพการจัดการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1



## ประมวลภาพการจัดการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2

